



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน  
จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  
โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก) (สอบแบบปรนัย), ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค (สอบแบบอัตนัย)  
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  
ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนของ  
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศ  
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับการการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔  
มีนาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยน  
สายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ

สอบได้ ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน			รวมคะแนน (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
		ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)		
๑	นายทวีศักดิ์ ทิพย์สินวล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบจ.นครปฐม	๗๒.๐๐	๘๓.๐๐	๘๓.๒๐	๒๓๘.๒๐	๗๙.๔๐

/อนึ่งในการสอบ...

อนึ่งในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกไว้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม (ก.จ.จ. นครปฐม) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม